

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
VÕ THÀNH TRÍ

- Họ và tên: **VÕ THÀNH TRÍ**
- Sinh ngày 22/06/1975
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng
- Hiện đang công tác tại: Huyện ủy Vĩnh Hưng.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự thống nhất của BTV Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì, tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn hạn chế về tình hình KT - XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh nói chung và của địa phương chúng ta trong nhiệm kỳ qua thì còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bản thân xin hứa trước cô bác, anh chị cử tri sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân, cụ thể như sau:

1. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, phát huy dân chủ, nói đi đôi với làm; làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến với Quốc hội, HĐND, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

2. Tích cực tham gia vào công việc của HĐND tỉnh để đưa ra những quyết sách, chủ trương phù hợp nhằm phát triển KT - XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển; đồng thời tôi cũng sẽ tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh quan tâm để huyện Vĩnh Hưng phát huy những thế mạnh, khắc phục khó khăn, thách thức trước mắt, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ.

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp gắn với khu kinh tế cửa khẩu tỉnh và phát triển du lịch tâm linh, lịch sử gắn với phát triển kinh tế biên mậu. Qua đó góp phần đưa kinh tế của huyện phát triển đúng định hướng, đồng thời có chính sách thông thoáng để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh trên địa bàn, tạo ra ngày càng nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.

3. Đối với huyện Vĩnh Hưng chúng ta, với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước. Vì vậy, trước mắt chủ yếu vẫn phải dựa vào nông nghiệp để phát triển trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện Chương trình đột phá của Nghị quyết tỉnh Đảng bộ về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”; tiếp tục chuyển đổi cây trồng vật nuôi ở những nơi có điều kiện nhằm nâng cao giá trị sản xuất, hình thành những gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã; phát triển nông nghiệp với phương châm chất lượng, hiệu quả và bền vững. Để đạt được mục tiêu đó, bản thân sẽ cố gắng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tranh thủ và vận động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật phục

vụ sản xuất nông nghiệp cùng với nguồn lực từ “chương trình phát triển nông thôn mới”. Quan tâm kiểm soát vật tư nông nghiệp đầu vào, kết nối chặt chẽ 4 nhà, đặc biệt quan tâm bao tiêu sản phẩm đầu ra của bà con. Bên cạnh đó, tập trung chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhất là về lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường, kiểm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

4. Tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Đồng thời bản thân không ngừng phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, nâng cao kiến thức, khỏe mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đó cũng là tâm niệm của tôi để xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri.

Bản thân nghĩ rằng làm người ĐB HĐND tỉnh thì sự nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ là quan trọng, là cần thiết. Nhưng quan trọng hơn đó là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm với nhân dân, tinh thần đấu tranh vì lợi ích chung của nhân dân, luôn đứng trên lợi ích của nhân dân, gần dân, sâu sát với nhân dân.

Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm đắc cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân sẽ luôn thực hiện nhiệm vụ của mình với tất cả tinh thần đó./.